



Tải về PDF

Ánh Sáng Kết Hiệp

1 - Trong giây phút linh thiêng, con được rước Chúa vào
 2 - Con sung sướng hân hoan khi được đón Chúa thăm
 3 - Con xin Chúa cho con, trở thành ánh sáng tinh

1 - lòng. Mẫu nhiệm Phục Sinh chan hòa ân phúc. Nguyên cho
 2 - lòng. Mẫu nhiệm vượt qua giao hòa nhân thế. Đường vinh
 3 - tuyến. Mẫu nhiệm yêu thương muôn đời giao ước, đời Can

1 - con trở thành ánh sáng. Kia ánh sáng Phục Sinh, dội chiếu khắp trần
 2 - quang nay đã mở lối. Nhạc chiến thắng rền vang. Lòng mến cũng trào
 3 - Về máu Chiên cứu thoát. Xin biến đổi đời con, thành muối ướp và

1 - gian, xin được kết hiệp cùng với ánh sáng lung linh nhiệm mầu.
 2 - dâng. Con xin Chúa dùng quyền năng đổi mới cho tâm hồn này
 3 - men. để cho thể trần nhìn con nhận biết danh Cha ngàn đời.

ĐK Ánh sáng Phục Sinh, đã đưa con về bên Chúa. Đã

Ánh sáng đã đưa con về Chúa về Chúa
 cho con được sống lại, Thắng tử thần thoát khỏi tội lỗi.
 Vì Chúa sống lại. Thắng tử thần thoát khỏi tội lỗi thoát khỏi tội

Ánh sáng Phục Sinh, lòng con hân hoan kết hiệp, Chúa sống
 lại và đưa con trở về ánh sáng Tình Yêu mùa Phục Sinh

lỗi. Ánh sáng lòng con hân hoan kết hiệp. Chúa sống
 lại và đưa con trở về ánh sáng tình yêu mùa Phục Sinh

Sheet ánh Sáng Kết Hiệp, file .PDF

"Trong giây phút linh thiêng con được rước Chúa vào lòng"

* Tuyên bố từ chối bản quyền

Sheet ánh Sáng Kết Hiệp của tác giả Nguyễn Chánh đăng ở đây nhằm mục đích hỗ trợ tập đàn, tập hát giải trí và lưu trữ. Không được dùng sheet cho mục đích thương mại. Bản quyền thuộc về tác giả của bài hát, tác giả của bản phối hoặc tổ chức sở hữu bản quyền bài hát.

TruongCa.com không giữ bất kỳ bản quyền nào.

* Credit

- Tên sheet nhạc: ánh Sáng Kết Hiệp

- Tác giả: Nguyễn Chánh

- Link lưu trữ Sheet: <https://truongca.com/nhac/12543-anh-sang-ket-hiep>

Scan mã QR code để tải về bản in chất lượng cao hoặc xem hợp âm và nghe hát mẫu.



Liên hệ & Khiếu nại: để lại lời nhắn tại Facebook chúng tôi
<https://www.facebook.com/messages/t/thuvienbannhac>

Email: info@truongca.com

Xuất PDF và quản lý API bằng phần mềm của ivoicesoft.com